



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร กลุ่มงานมาตรฐาน  
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร. ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒, ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒

ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๒๒๙๒ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบและการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทน  
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอส่องดาว และอำเภอกุดบาก)

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ  
ปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงาน  
ส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓ ชุด โดยคณะกรรมการฯ  
ได้ประชุมกำหนดแนวทางในการออกประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดปรากฏ  
ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบและประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่เข้ารับการประเมินฯ ตามกำหนดการดังกล่าว โดยให้องค์การ  
บริหารส่วนตำบล จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาตามมติ ตัวชี้วัด ทั้ง ๔ มิติ ให้พร้อมและครบถ้วน  
ตามแบบประเมินฯ เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการฯ **และขอให้กำชับองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่  
ได้ทราบถึงแนวทางที่คณะกรรมการฯ ได้กำหนดไว้ ดังนี้**

๑. คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาประเมินในมิติ/ตัวชี้วัด ที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือเอกสาร  
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลขอยื่นเพิ่มเติมในภายหลัง แต่อย่างไร โดยจะให้สิทธินำเสนอเอกสารได้เฉพาะในวันที่  
คณะกรรมการฯ เข้าดำเนินการประเมินฯ เท่านั้น

๒. เอกสารประกอบตัวชี้วัดในแต่ละมิติ หากเป็นเอกสารที่เป็นข้อมูลเดียวกัน ให้ทำการจัดแยก  
ประกอบการประเมินฯ ในแต่ละตัวชี้วัด ห้ามใช้เป็นเอกสารประกอบร่วมกันในหลายมิติ

๓. ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในแต่ละมิติอย่างชัดเจน เพียงมิติเดียว ห้ามแต่งตั้งให้  
รับผิดชอบในหลายมิติ และควรมีผู้รับผิดชอบระดับหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบชี้แจงแต่ละมิติด้วย

๔. การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการสี kaki

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายปัญญา มิตรชม)  
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร





